



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา  
เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔  
บ้านทุ่งสมอ ตำบลควนเมา องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งสมอ ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๑,๕๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบปออิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาได้แม้ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

/ กำหนด...

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สำหรับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ชั้นที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ชั้นที่ ๒

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.khuanmao.go.th](http://www.khuanmao.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๕๒๖-๐๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสารภย์ ปฐมปารม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

